

## THAM LUẬN

của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

-----

*Kính thưa các vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể các đồng chí dự Hội nghị!*

Được sự phân công của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Khánh Hòa, thay mặt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt, tôi xin trình bày tham luận tại Hội nghị hôm nay với nội dung: thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu tại các đơn vị Tổng công ty Khánh Việt.

*Trước tiên, tôi xin khái quát về đặc điểm, tình hình Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt:*

Tổng công ty Khánh Việt là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề. Trong đó, Tổng công ty Khánh Việt đóng vai trò Công ty mẹ, được thành lập ngày 04/10/1983 với chức năng nhiệm vụ ban đầu là sản xuất kinh doanh thuốc lá. Từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh thuốc lá, trải qua 41 năm xây dựng và phát triển với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, đã hình thành lên một Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con với 12 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 04 Công ty con, 06 Công ty liên kết, với tổng số lao động gần 4.000 người. Hoạt động trải rộng trên hầu hết các địa phương trong toàn quốc và có các đối tác liên kết ở nước ngoài.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa với 18 chi bộ trực thuộc và trên 400 đảng viên. Liên tục từ năm 2020 đến nay đều đạt Tổ chức cơ sở Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu".

*Kính thưa Hội nghị!*

Như chúng ta đã biết, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể

học theo để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội.

Trong những năm qua, việc học tập, làm theo “*Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” đã trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt nói riêng. Tư tưởng, đạo đức của Bác thật rộng lớn, tại Hội nghị này chúng tôi xin chia sẻ vào hai vấn đề:

Thứ nhất, Phương pháp quán triệt, triển khai học tập Chuyên đề.

Thứ hai, Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

*Kính thưa Hội nghị!*

Trước tiên tôi xin trình bày khái quát về: **Phương pháp quán triệt, triển khai học tập Chuyên đề.**

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020 và quán triệt Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chuyên đề hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối biên soạn, Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ về cách làm, nội dung tập trung vào những giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung chuyên đề được tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người lao động bằng các hình thức phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị, như kết hợp phổ biến tại Hội nghị sinh hoạt chi bộ, scan tài liệu và gửi email cho các đảng viên, copy tài liệu phát cho đảng viên, tạo và gửi đường link truy cập Chuyên đề hàng năm đến các chi bộ để triển khai cho từng cán bộ, đảng viên và người lao động đã có địa chỉ email Khatoco hoặc đã tham gia kênh Zalo của Khatoco và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện, và đã được đồng đảo cán bộ, đảng viên, người lao động đồng tình, tin tưởng.

Sau nghiên cứu, học tập: triển khai viết Bản đăng ký học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Yêu cầu mỗi đảng viên tập trung giải quyết những công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tác động lớn đến công việc được phân công. Nội dung bản đăng ký học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng cá nhân liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công; dám đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm; nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội; trách nhiệm trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập.

### **Thứ hai, Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên**

Đó là học Bác trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu đơn vị, thông qua việc quán triệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng; nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo phong cách dân chủ, phong cách khoa học, phong cách nêu gương của Bác.

2. Kịp thời xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với tình hình thực tế tại Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt; nội dung chuyên đề làm cơ sở cho việc học tập và làm theo Bác trở thành động lực để lựa chọn nhiệm vụ mang tính đột phá, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi các bộ, đảng viên; gương mẫu trong công việc và cuộc sống; không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị; góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

4. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đề ra chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tạo ý thức tự giác rèn luyện, phẩm chất đạo đức gắn với hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục đưa tiêu chí ý thức, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, nguyên tắc tập trung dân chủ, có quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào việc đánh giá, xếp loại hàng năm nhằm khắc phục những hạn chế, sai phạm.

5. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các

tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

*Kính thưa Hội nghị!*

Tấm gương trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người.

Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo Bác, cán bộ đảng viên, người lao động Tổng công ty Khánh Việt nhận thức sâu sắc, ý thức trách nhiệm phải luôn gương mẫu trong công việc và cuộc sống, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao dù ở bất kỳ vị trí công tác nào.

*Kính thưa Đại hội*

Trên đây là phát biểu tham luận của Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí đã quan tâm lắng nghe.

Kính chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.